

Lực Lượng Đặc Nhiệm Phục Hồi từ COVID-19 của Thành Phố San José

Các Ghi Chú Cuộc Họp | Ngày 9 tháng Sáu, 2022

Ngày / Giờ Ngày 9 tháng Sáu, 2022 | 6 giờ chiều

Địa Điểm Cuộc Họp Trực Tuyến – Cuộc Họp Qua Zoom

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Chào Mừng và Giới Thiệu
2. Cập Nhật về Lực Lượng Đặc Nhiệm Phục Hồi từ COVID-19
3. Phê Duyệt Bộ Dụng Cụ Khảo Sát và Gắn Kết Cộng Đồng
4. Sáng Kiến Ngọn Hải Đăng Của Liên Doanh Thung Lũng Silicon
5. Bệnh Tiểu Đường, COVID-19, và Sự Khỏe Mạnh của Cộng Đồng
6. Ý Kiến của Công Chúng
7. Các Bước Tiếp Theo
8. Kết thúc Cuộc Họp

THAM DỰ

Các Thành Viên của Lực Lượng Đặc Nhiệm: 28 trong số 55 thành viên của Lực Lượng Đặc Nhiệm đã có mặt tại cuộc họp. Xem phần cuối của tài liệu này để biết các thành viên tham dự.

Công chúng: Có khoảng 3 thành viên công chúng tham dự.

Nhân Viên Thành Phố: Rosalynn Hughey, Phó Giám Đốc Thành Phố; Rob Lloyd, Phó Giám Đốc Thành Phố; Aurelia Bailey, Trợ Lý Giám Đốc Thành Phố; Carlos Velázquez, Trợ Lý Giám Đốc Thành Phố; Katerina Tubera, Chuyên Gia Tuyển Dụng Nhân Viên

TÓM TẮT CUỘC HỌP

Cập Nhật về Lực Lượng Đặc Nhiệm Phục Hồi từ COVID-19

Sau khi chào mừng và xác nhận, Rosalynn đã công bố rằng Ủy Ban Chỉ Đạo Lực Lượng Đặc Nhiệm Phục Hồi đã bỏ phiếu tại cuộc họp ngày 25 tháng Năm của họ nhằm hủy bỏ cuộc họp ngày 14 tháng Bảy của Lực Lượng Đặc Nhiệm để các ủy ban có thể tập trung vào những hoạt động gắn kết cộng đồng. Cuộc họp tiếp theo của Lực Lượng Đặc Nhiệm Phục Hồi, đã lên lịch vào

ngày 11 tháng Tám, sẽ được tổ chức trực tiếp tại Các Phòng Cảnh trong Tòa Thị Chính dù cho thông tin làm rõ cuối cùng về khả năng tham gia kết hợp sẽ được cung cấp sau. Cuộc họp cũng đã bàn luận về cập nhật quy trình ngân sách Năm Tài Chính 2022-2023 của Thành Phố, trong đó ngân sách đề xuất có \$2 triệu thuộc quỹ Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ được dành riêng cho các khuyến nghị của Lực Lượng Đặc Nhiệm. Có thêm một khoản tiền phân bổ \$500.000 để hỗ trợ Lực Lượng Đặc Nhiệm sử dụng mô hình Người Xúc Tiến trong việc tiếp cận và gắn kết cộng đồng và khoản tiền phân bổ \$200.000 dành cho tiếp cận tiêm chủng và mũi nhắc lại.

Các thành viên của Lực Lượng Đặc Nhiệm đã công bố các nguồn lực và sự kiện:

- Gerardo Loera chia sẻ rằng Trung Tâm Y Tế cho Người Mỹ Bản Địa của Thung Lũng Santa Clara sẽ tổ chức ngày hội trực tuyến vào Thứ Năm, ngày 28 tháng Bảy. [Chi tiết tại đây](#)
- Ivon Perez công bố Goodwill of Silicon Valley sẽ tổ chức Hội Chợ Việc Làm, Nguồn Lực và Ngày Mở Cửa Tự Do vào Thứ Năm, ngày 21 tháng Bảy. [Chi tiết tại đây](#)

Bộ Dụng Cụ Khảo Sát và Gắn Kết Cộng Đồng

Carlos Velazquez và thành viên Ủy Ban Gắn Kết Cộng Đồng Patty Diaz đã trình bày về Bộ Dụng Cụ Khảo Sát và Gắn Kết Cộng Đồng, được khuyến nghị để Ủy Ban Gắn Kết Cộng Đồng phê duyệt tại cuộc họp của họ ngày 2 tháng Sáu năm 2022. Họ đã chia sẻ về cách thông tin đầu vào từ Lực Lượng Đặc Nhiệm được đưa vào trong thiết kế và các câu hỏi trong khảo sát và bộ dụng cụ. Khảo sát sẽ sẵn có bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt và sẽ được phân phối dưới dạng bản in và trực tuyến. Các khuyến khích sẽ được cung cấp cho 100 người đầu tiên hoàn thành khảo sát và có thể có thêm các khuyến khích tại các quầy hoạt động tạm thời và lựa chọn các hoạt động gắn kết cộng đồng. Mục tiêu là hoàn thành 500 khảo sát trước ngày 14 tháng Tám năm 2022.

Bộ Dụng Cụ Gắn Kết bao gồm các câu hỏi về các sự kiện và hoạt động cộng đồng, cũng như các lời khuyên dành cho các thành viên của Lực Lượng Đặc Nhiệm về việc tổ chức các quầy hoạt động tạm thời, nhóm tập trung hoặc diễn đàn và về cách chia sẻ khảo sát cộng đồng.

Là một phần của kế hoạch và các chiến thuật gắn kết cộng đồng, Patty Diaz chia sẻ về việc Ủy Ban Gắn Kết Cộng Đồng mong muốn tổ chức một sự kiện gắn kết cộng đồng do Lực Lượng Đặc Nhiệm tổ chức để làm nổi bật những nỗ lực phục hồi của cộng đồng và xây dựng nhận thức và kết nối cư dân với các nguồn lực phục hồi hiện có. Ủy Ban đã yêu cầu sự hỗ trợ từ Lực Lượng Đặc Nhiệm để điều phối hậu cần cho sự kiện, hoạt động tiếp cận và tham gia vào hội chợ nguồn lực.

Lực Lượng Đặc Nhiệm đã bỏ phiếu phê duyệt Bộ Dụng Cụ Khảo Sát và Gắn Kết Cộng Đồng cũng như tổ chức một sự kiện gắn kết cộng đồng vào cuối tháng Bảy hoặc tháng Tám (25 phiếu ủng hộ, 0 phiếu phản đối, 3 phiếu trắng).

Sáng Kiến Ngọn Hải Đăng của Liên Doanh Thung Lũng Silicon

Quency Phillips, thành viên của Lực Lượng Đặc Nhiệm Phục Hồi và Giám Đốc Điều Hành của Sáng Kiến Ngọn Hải Đăng của Liên Doanh Thung Lũng Silicon, đã chia sẻ một góc nhìn tổng quan về hoạt động của Sáng Kiến hướng tới sự phục hồi công bằng trong khu vực và cơ hội nhằm tạo ra các cơ hội về thu nhập duy trì gia đình cho tất cả mọi người.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Quency Phillips tại phillips@jointventure.org.

Bệnh Tiểu Đường, COVID-19 và Sự Khỏe Mạnh của Cộng Đồng

Kayla Williams, Điều Phối Viên Chương Trình III tại Community Health Partnership, đã trình bày về sự phổ biến của bệnh tiểu đường trong cộng đồng của chúng ta và mối liên hệ của bệnh này với tỷ lệ tử vong ở những người mắc COVID-19. Bà cũng chia sẻ các khuyến nghị về giải pháp và hợp tác giữa cộng đồng y tế công cộng và các bên khác.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Dolores Alvarado tại dolores@chpscc.org.

Ý Kiến của Công Chúng

Đã không có thành viên công chúng nào phát biểu.

Các Thành Viên của Lực Lượng Đặc Nhiệm tham dự:

Allie Lopez, Annie Wu, Araceli Gonzalez, Araceli Sierra, Ben Roschke, Christine Fitzgerald, Claudia Damiani, David Bini, David Low, Derek Grasty, Dolores Alvarado, Bác Sĩ Nereyda Hurtado, Edwin Tan, Frederick Liang, Gerardo Loera (dự khuyết), Hugo Garcia, Ivon Perez, Jesus Flores, Jose Rodriguez, Kristense Cameron, Louise Auerhahn (dự khuyết), Monique Melchor, Monique Yamamoto, Philip Nguyen, Quency Phillips, Reymundo Espinoza, Roy Hirabayashi, Samuel Kehinde, Zoe Siegel